



สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ สวท.ไอเอ็นเอ็น	นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ติดตามความคืบหน้านโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ" 4 เรื่อง 1.ราคากลางคำรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนรับทราบแล้ว แต่ต้องหารือกับโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ต่อ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในทุกสังกัด 2.ได้ชี้แจงโรงพยาบาลเอกชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ฯ 13 แห่งแล้ว ให้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมระบบสำรองเตียงในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน 3.การหารือกฤษฎีกา เรื่องอำนาจในการออกประกาศของ สพฉ. และ 4.วางแผนระบบงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมระบบสำรองเตียงบริการ
สยามรัฐ	เชื้อฉีหนูบนฝากระป๋อง -เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษก สบส. ยืนยันในคำแนะนำเรื่องฉีหนูบนฝากระป๋องเครื่องดื่ม เพื่อต้องการให้ประชาชนป้องกัน ลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรค ขณะที่ สพ.ญ.เสาวพัทธ์ จากสำนักกระบาดวิทยา กล่าวว่า ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในไทยที่ติดเชื้อโรคฉีหนูจากการปนเปื้อนบนฝากระป๋อง จึงไม่ต้องตกใจ แต่เพื่อความสบายใจ ขอให้ล้างกระป๋องด้วยน้ำสะอาดก่อน ด่าน ดร.ธนวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข กล่าวว่า ไม่เฉพาะบนฝากระป๋องเครื่องดื่มเท่านั้น แต่รวมถึงอาหารที่วางค้างคืนไม่มีฝาปิดครอบด้วย ซึ่งในทางสาธารณสุขจะต้องให้ประชาชนรู้ เข้าใจนำไปปฏิบัติ จนเป็นสุขนิสัยรักความสะอาด
คมชัดลึก มติชน ผู้จัดการออนไลน์	ของบุหรีแบบเรียบ -เสนอข่าว ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อัจจะนิล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการออกกฎหมายของบุหรีแบบเรียบ ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2559 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มีผู้แทน 15 ชาติจากทุกทวีป รวมทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เข้าร่วม ที่ประชุมมีการนำเสนอเทคนิคการเตรียมข้อมูลของบุหรีแบบเรียบ รูปแบบของที่ควรเลือกใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการศึกษาทางสถิติด้านต่าง ๆ หลังมาตรการนี้ออกใช้ในออสเตรเลีย รวมถึงประเด็นข้อโต้แย้งทางคดี ทั้งระดับรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีสันทางปัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการค้า โดยได้เสนอรายละเอียดในคดีที่ศาลออสเตรเลียวินิจฉัยไว้ว่า กฎหมายของบุหรีแบบเรียบไม่ได้เป็นการเวนคืนสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยศาลได้ยืนยันว่า สารสำคัญของรัฐธรรมนูญมีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นมนุษย์ มิได้มีหน้าที่ต้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ ความเห็นของศาลอังกฤษและออสเตรเลียสร้างความชัดเจนว่า มาตรการของบุหรีแบบเรียบไม่ขัดกับหลักความได้สัดส่วน ระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ ถือเป็น การตอกย้ำความมั่นใจในทางข้อกฎหมายให้แก่อีกหลาย ๆ ประเทศในการเดินทางออกกฎหมายของบุหรีแบบเรียบต่อไป
เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์	ปัญหายาเสพติด -เสนอข่าว ป.ป.ส. และศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมเรื่องทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก เพื่อนำผลการประชุมสมัยพิเศษของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรื่องยาเสพติด (UNGASS) 2016 มาปรับใช้ในประเทศไทย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า หลายประเทศพูดถึงการแก้ไขปัญหาเสพติดในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เสพ การใช้ยาเสพติดเพื่อรักษาอาการป่วย ในที่ประชุม UNGASS ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เรียกร้องให้คำนึงถึงการลงโทษที่ได้สัดส่วน เช่น อันตรายของสารกระตุ้นในกลุ่มแอมเฟตามีนที่มีต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม บทบาทของผู้กระทำผิดมาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก หลายประเทศนำแนวคิดของประเทศไทยไปใช้ แต่ไทยยังติดขัดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ตนจึงผลักดันให้ยกร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดทั้งระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการกฤษฎีกา การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือปราบปราม ป้องกัน และบำบัด แต่ที่ผ่านมาการบำบัดยังติดขัดที่กฎหมาย จึงควรเปลี่ยนเมทแอมเฟตามีนจากยาเสพติดรุนแรง เป็นยาปกติ เพราะในทางการแพทย์เมทแอมเฟตามีนมีผลทำลายสุขภาพและสมองน้อยกว่าบุหรีและสุรา โดยจะหารือกับกระทรวงสาธารณสุข ศาล อัยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการยกเลิกเมทแอมเฟตามีนจากบัญชียาเสพติด

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ติดสารเสพติดทำให้ป่วยทางจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การติดสารเสพติดนาน ๆ จนเกิดภาวะสมองติดยา เมื่อติดตามระยะยาวพบว่าส่วนใหญ่มักมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น หวาดระแวง ประสาทหลอนเรื้อรัง สมองเสื่อม ส่วนผู้ป่วยทางจิต หากมีการใช้สารเสพติดหรือดื่มเหล้า จะทำให้ผลการรักษาไม่ดี อาการกำเริบจนก่อความรุนแรงได้ โดยรายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2556-2558 มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศสูงถึงปีละเกือบ 4,000 คน</p> <p>นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กล่าวว่า วิธีการสังเกตผู้ป่วยติดยาก่อนก่อเหตุรุนแรงคือ ชอบแยกตัว ไม่สูงลิ้นพูดจากับใคร หงุดหงิดง่าย พูดเสียงดัง โมโหง่าย พูดบ่นคนเดียวว่าจะมีคนมาทำร้าย ระแวง กลัวหรือพูดบ่นจะทำร้ายผู้อื่น หากพบว่ามีอาการเหล่านี้ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ให้มาดูแล ป้องกันการก่อเหตุรุนแรง ส่วนการรักษา ต้องรักษาอาการทางจิตควบคู่กับการบำบัดการติดยาและได้กำลังใจจากครอบครัว</p>
ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์แนวหน้า	<p>คลื่นวิทยุ V2K</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีสาวบุกทำเนียบร้องนายกให้ตรวจสอบคลื่นวิทยุ V2K อ้างว่า ถูกผู้ไม่หวังดีใช้เทคโนโลยีทำร้ายร่างกายและจิตใจ ทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง และเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง</p> <p>กระทรวงไอซีทีได้ชี้แจงว่า V2K เป็นโครงการทดลองเทคโนโลยีการควบคุมจิต ของหน่วยงานความมั่นคง เช่น ซีไอเอ ตั้งแต่สมัยสงครามเย็น และไม่พบการดำเนินโครงการต่อในปัจจุบัน และไม่มีข้อยืนยันว่ามีผู้ใช้คลื่นวิทยุผ่านความคิดมนุษย์เพื่อสั่งการตัดแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ได้ แต่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่า คลื่นวิทยุในย่านความถี่ที่สูง สามารถส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ได้</p> <p>ขณะที่ เว็บไซต์ voicetoskull.com พูดถึง V2K ว่ามีผลต่อกล้ามเนื้อและระบบประสาท คลื่นวิทยุสามารถทะลุเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้ลึกประมาณ 1/10 ของความยาวคลื่นที่ตกกระทบ และอาจทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในบางชนิดได้ ขึ้นอยู่กับความเข้มของคลื่น ช่วงเวลาที่ร่างกายได้รับคลื่น และชนิดของเนื้อเยื่อ</p> <p>ด้าน นายรังสรรค์ ศรีสาคร นักฟิสิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า คลื่นวิทยุในช่วงความถี่ที่ต่างกัน ส่งผลต่อสุขภาพต่างกัน อาจทำให้เลือดแข็งตัวช้า เซลล์สมองระบบประสาทส่วนกลางและอวัยวะภายในขาดออกซิเจน มีโอกาสเสียชีวิตได้ เคยมีการทดลองกับสัตว์ก็เกิดมะเร็งและเสียชีวิตในที่สุด</p> <p>สำหรับในประเทศไทย มีอุปกรณ์และเครื่องมือผลิตและส่งกระจายคลื่นวิทยุน้อยกว่าในประเทศพัฒนาแล้วมาก แต่ในอนาคตก็อดเป็นห่วงไม่ได้</p>
เดลินิวส์,ไทยรัฐ	<p>อาหารกลางวันในร.ต่ำกว่ามาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ สสส. ได้ตั้งคณะทำงานติดตามคุณภาพอาหารกลางวันเด็ก หลังได้รับงบประมาณเพิ่มจาก 13 บาท เป็น 20 บาทต่อหัว โดยพิจารณาจากคุณค่าทางโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร พบว่าดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย เกินครึ่งคุณภาพของอาหารกลางวันยังต่ำ เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันเด็กยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเท่าที่ควร ซึ่งเรื่องโภชนาการของเด็กต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะมีผลกระทบต่อการศึกษาเติบโต และพัฒนาการทางต้นสติปัญญา โดยในระยะต้นคือ การอบรมพัฒนาศักยภาพแม่ครัว ครู ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีความรู้เรื่องโภชนาการด้วย เพราะเด็กกินอาหารที่โรงเรียนเพียงมื้อเดียวเท่านั้น</p>
โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า	<p>นมโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งบอร์ดนม ดูแลนมโรงเรียนใกล้ชิดมากขึ้นตลอดสายโครงการ แต่ยังเป็นไปตามระบบเดิม คือ กระทรวงเกษตรฯ ดูแลการผลิตนมให้ได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ดูแลคุณภาพตามมาตรฐานอย. กระทรวงศึกษาธิการและ อปท. เป็นผู้จัดซื้อ แต่ขณะนี้ได้สั่งการให้ไปช่วยเป็นที่เลี้ยงอปท. เช่น ให้ความรู้เรื่องระบบขนส่ง ระบบอุณหภูมิความเย็นของตู้เก็บรักษานม เป็นต้น เนื่องจากอปท.บางแห่งยังขาดความเข้าใจ หรือโรงงานที่ผลิตบางครั้งอาจผิดพลาดในการจัดเรียง จนทำให้กล่องเสียหาย</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้กำชับ อย. สสจ.ที่มีโรงงานผลิตนมโรงเรียน ส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจคุณภาพนมที่โรงงานผลิตเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนในโรงเรียน ขอความร่วมมือครูผู้แจกนมโรงเรียนทุกคน เข้มงวดตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ทั้งสี กลิ่น รสชาติ ให้ "ดู ตาม ชิม" ก่อนแจก หากพบผิดปกติให้งดแจกจ่าย เพื่อป้องกันเด็กเจ็บป่วยจากการดื่มนมโรงเรียน โดยจะส่งหนังสือไปยังผู้ตรวจราชการ นพ.สสจ. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้ อย. ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการนมโรงเรียน ที่มีข้อแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งการจัดหาขนส่ง จัดเก็บ เป็นต้น ขอให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป
เดลินิวส์ บ้านเมือง	<p>เหมืองแร่ทองคำ</p> <p>-เสนอข่าว นายสิโรจ ประเสริฐผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า นายเกรก ฟาววิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเต็ด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จะเข้าพบ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสอบถามเหตุผลนโยบายยุติเหมืองทองคำ หากไม่ได้รับการชี้แจง และข้อมูลที่ยืนยันว่าการดำเนินการของบริษัท อัครา มีความผิดเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน จะรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการฟ้องร้องภายในปีนี้ เพราะรัฐบาลยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าบริษัทมีความผิด และกระทรวงอุตสาหกรรมเคยออกเอกสารที่พิสูจน์แล้วว่า บริษัทไม่ได้ดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง สยามรัฐ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 5,7 สทท. Thai PBS</p> <p>มติชน ไทยโพสต์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>วันไข้เลือดออกอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และตัวแทนชาติสมาชิกอาเซียน ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรักโดยมีคำขวัญรณรงค์ว่า “ประชารัฐร่วมใจ ชัดภัยไข้เลือดออก” (Community Empowerment A Sustainable Success to Fight Dengue) เนื่องจากอาเซียนกำหนดให้วันไข้เลือดออกอาเซียนตรงกับวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ซึ่ง 10 ประเทศในอาเซียนจะร่วมรณรงค์ไปพร้อมกัน โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและเชิญตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนนวัตกรรม หาทองสู้กับโรคไข้เลือดออกให้สำเร็จ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการทำหมันยุงลายลดไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ผู้แทนเครือข่ายนิเวศสุขภาพจาก 15 ประเทศในเอเชีย ร่วมปล่อยยุงลายเป็นหมัน จำนวน 10,000 ตัว บริเวณพื้นที่ทดลองโรงเรียนบ้านหนองสสิต ต.หัวลำโพง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา หลังจาก รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสำเร็จในการวิจัยทำหมันยุงลายแห่งแรกของโลก</p> <p>รศ.ปัทมาภรณ์ กล่าวว่า ยุงดังกล่าว มีชื่อว่า "TH AB" จะปล่อยประมาณ 100 ตัวต่อหลังคาเรือน เมื่อปล่อยไปในธรรมชาติแล้ว จะทำให้ควบคุมปริมาณยุงลายได้ และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกิดสายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากใช้เทคนิคทางชีวภาพ ไม่ได้มีการตัดแปลงพันธุกรรม หลังจากปล่อยยุงทำหมันแล้ว จะมีการติดตามประเมินผลการลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในอีก 3 เดือน</p> <p>-เสนอบทความ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยผลงานเด่นของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปี 2559 คือ ดร.จุฑาธิป มงคลทรัพย์ และ น.ส.ปิยะดา สุภาษา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการวิจัยด้วยวิธีการใหม่ จึงค้นพบแอนติบอดีที่จดจำ ทำลายไวรัสเด็งกีครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยค้นพบโมโนโคลนแอนติบอดีกลุ่มใหม่ที่สำคัญและจำเพาะต่อโปรตีนส่วนเปลือกหุ้มของไวรัสเด็งกี ที่จดจำ ทำลายได้ดี ซึ่งที่ผ่านมา นักวิจัยทั่วโลกทำได้ทีละสายพันธุ์ โดยผลงานครั้งนี้ แอนติบอดีทำลายได้ทั้งไวรัสเด็งกี จากเซลล์ในร่างกายมนุษย์และเซลล์แมลง ใช้งานได้ผลดี แม้ด้วยปริมาณน้อย จึงใช้ป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือลดความรุนแรงของโรคได้ ซึ่งจะเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกที่ค้นพบเป็นครั้งแรกของโลก ประโยชน์ของการค้นพบครั้งนี้ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจเชื้อและทราบการเลือกใช้วัคซีนได้เร็ว</p>
ข่าวสด	<p>แจก 4 สมุนไพรหายาก</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรพล พิทยาสกุล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดงาน "เฮลท์แคร์ 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย" ว่า ปีนี้รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจัดสวนสมุนไพรชะลอวัยไกลโรค ซึ่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรหายากมากกว่า 100 ชนิด พร้อมตำรับยาสมุนไพรอายุวัฒนะกว่า 100 ตำรับ พร้อมจัดนิทรรศการ "ดูยาอายุวัฒนะ" และเปิดตัวสุดยอดตำรับยาอายุวัฒนะ "ตำรับยาเฝ้าบ้าน" นอกจากนี้ ยังแจก 4 ต้นพันธุ์สมุนไพรหายากวันละ 100 ต้น โดย วันที่ 16 มิ.ย. แจก "ต้นเนียมหูเสือ" มีสรรพคุณคลายหวัดคัดจมูก บำรุงเลือดลม บำรุงร่างกาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขับน้ำนมหลังคลอด แก่ท้องอืด แก่หวัด แก่ไอ แก่คออักเสบ แก่หอบหืด รักษาแผล ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ลดอาการบวม วันที่ 17 มิ.ย. แจก "ต้นป่าเห้วหมอง" มีสรรพคุณรักษาเบาหวาน ความดัน แก้ไข้ ปวดศีรษะ ป้องกันโรคติดต่อจากเบาหวาน มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก วันที่ 18 มิ.ย. แจก "ต้นกระดุกไก่ดำ" มีสรรพคุณช่วยลดอาการข้ออักเสบ แก้ไข้ใน แก้ไอ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 และวันที่ 19 มิ.ย. แจก "ต้นเพชรสังฆาต" มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความแข็งแรงกระดูก เอ็น ข้อต่อ แก้ปวด แก้อักเสบ ช่วยทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้น และมีฤทธิ์ต้านการเกิดภาวะกระดูกพรุน</p> <p>ภายในงานยังมีการตรวจธาตุเจ้าเรือนกับแพทย์แผนไทยฟรี และมีตำรับยาสมุนไพร อื่นๆ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรลด 10 เปอร์เซ็นต์ทุกรายการ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ มันทมา กับอาหาร	<p>สารกันบูดในขนมเค้ก</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างขนมเค้ก 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้า ในเขตกรุงเทพฯ วิเคราะห์หาปริมาณสารกันบูด 2 ชนิด คือ กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก พบกรดเบนโซอิกใน 4 ตัวอย่าง และกรดซอร์บิกใน 2 ตัวอย่าง โดยพบกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 1 ตัวอย่าง</p>
มติชนออนไลน์	<p>โรงเรียนนครสวรรค์สอบติดแพทย์ 73 คน</p> <p>-เสนอข่าว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์ สามารถสอบติดแพทย์และทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ถึง 73 คน โดย นายวินัย ทองมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เปิดเผยว่า นักเรียนสามารถสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถึง 64 ที่นั่ง และคณะทันตแพทยศาสตร์อีก 9 ที่นั่ง โดยนักเรียนห้อง 6/1 สามารถสอบได้คณะแพทยศาสตร์ เกษศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งห้อง</p>
ไทยโพสต์	<p>รพ.ราชทัณฑ์</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผอ.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลที่รักษานักโทษทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขัง จึงจัดสร้างหลวงพ่อโสธร รุ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อพัฒนากิจการของโรงพยาบาลฯ</p>
ไทยโพสต์, บ้านเมือง	<p>วันผู้บริจาคโลหิตโลก</p> <p>-เสนอข่าว แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559 ภายใต้สโลแกน "Share life, give blood-ให้โลหิต ให้ชีวิต" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และสร้างกระแสการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจให้ได้ 100%</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	<p>ฝึกสติรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การฝึกสติไม่จำเป็นต้องใช้หลักพุทธศาสนา สามารถฝึกได้ในชีวิตประจำวัน ทำประจำจะทำให้ชีวิตมีความสุข ควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ วางแผนเข้าใจ จัดจําสิ่งต่างๆ ได้แม่นยำ</p> <p>พญ.ดุษฎี จิงศิริกุลวิทย์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ได้ศึกษาการนำสติมาใช้ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นที่ซึมเศร้า พบว่าช่วยลดเครียด ซึมเศร้า ลดกลุ่มเสี่ยงลงได้ ขณะที่ Shih Ming Shih จากไต้หวัน กล่าวว่า ไต้หวันมีโปรแกรมฝึกพัฒนาสติ แม่เมตตา และประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง-จิตเวช ทำให้นอนหลับได้ มีความสุขมากขึ้น</p>
เดลินิวส์	<p>ผลกระทบสุขภาพจากบอลลูนโร</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจสืบสวน สภ.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านเอื้ออาทรฟ้าคราม ซอย 4 คือ นายปิยะวัฒน์ สัมพันธ์ อายุ 31 ปี สภาพศพนอนหงายไม่สวมเสื้อ มือและเท้าเกร็ง เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4-6 ชั่วโมง สอบสวน นายอำพร สัมพันธ์ อายุ 55 ปี ผู้เป็นพ่อ ให้การว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาลูกชายได้นอนดูบอลลูนโร 2016 อยู่ที่บริเวณด้านนอกห้อง รุ่งเช้าตื่นมาจะไปทำงานก็พบว่าลูกชายนอนเสียชีวิตแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาการช็อก ได้ส่งศพให้นิติเวช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด บทบรรณาธิการ เดลินิวส์ สัปดาห์ 1	<p>-เสนอบทความ ว่า การเชียร์บอลติดต่อกันในช่วงดึกยาวนาน 1 เดือนเต็ม อาจทำลายสุขภาพได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนำวิถีรักษาสุขภาพ ให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารทำลายสุขภาพ เช่น อาหารฟาสต์ฟู้ด จดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากและแอลกอฮอล์ และต้องหาทางนอนให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่น่าเป็นห่วงคือการติดพันฟุตบอล เพราะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่ง ทั้งนี้พฤติกรรมที่เข้าข่ายอาจจะติดพันฟุตบอล คือ นอนไม่หลับ หงุดหงิดหรือวิตกกังวลเมื่อพยายามหยุดเล่นพันน ปิดบังครอบครัวหรือเพื่อนไม่ให้รู้ว่าเสียพันน และต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน แม้มีเพียง 1 ใน 3 ข้อ ก็ถือว่ามีความเสี่ยงติดพันฟุตบอลแล้ว ซึ่งแม้จะรักษาโรคติดพันได้ แต่ดีที่ที่สุดคือไม่ควรทดลองเล่นพันน</p> <p>-เสนอสัปดาห์ เตือนว่าการตามลุ้นฟุตบอลต้องคำนึงถึงสุขภาพด้วย หากร่างกายรับไม่ไหวควรต้องงด และคำนึงถึงปัญหาสุขภาพจิตใจ-อารมณ์ เพราะคนที่นอนพักผ่อนไม่พอ จะมีผลทำให้อารมณ์เสียง่าย-หงุดหงิดง่าย มีผลต่อการยับยั้งชั่งใจ อาจตัดสินใจอะไรผิดๆ ได้ง่าย ทำทางในการดูฟุตบอลที่เหมาะสมทางทีวีคือ นั่งห้อยขา มีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ เพื่อให้เลือดหมุนเวียน ไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การนอนเอนหรือนอนตะแคงดูนานๆ อาจจะทำให้มีปัญหากระดูกสันหลังเคลื่อน ปวดเอว-ปวดต้นคอ-ปวดศีรษะได้ และการนอนดูโดยต้องแหงนหน้าหรือเงยหัวขึ้นเป็นเวลานาน เป็นทำดูฟุตบอลที่อันตรายที่สุด อาจถึงขั้นเป็น "อัมพฤกษ์-อัมพาต" ได้</p>
ไทยรัฐ	<p>ส่งข้อมูลดูแลเด็กผ่าน SMS</p> <p>-เสนอข่าว นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม. เปิดเผยว่า หลัที่ตั้งครรภ์ที่ยืนลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ล่าสุดมีประมาณ 160,800 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 128,000 คน พม.ได้ร่วมมือกับดีแทค องค์การยูนิเซฟ และกรมอนามัย ทำโครงการ "คุณแม่ันบหนึ่ง" จัดส่งข้อมูลความรู้เรื่องการดูแลเด็กให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับเงินอุดหนุนผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>ประกาศควบคุมสารตะกั่วในสี</p> <p>-เสนอข่าว นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าฯ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งจาก สคบ.ว่า ปัจจุบันมีการใช้สารตะกั่วเป็นส่วนผสมของสี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศ ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2559) ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสม เป็นสินค้าควบคุมฉลาก โฉนฉลากของสินค้าต้องระบุรายละเอียดแสดงปริมาณสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในสี หากปริมาณสารตะกั่วมากกว่า 100 PPM ต้องระบุค่าเดือน โดยจะต้องใช้ตัวอักษรหนาสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร บนพื้นที่สีขาว โดยแสดงไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน โดยประกาศฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559</p>
new)108 คอลัมน์ ข่าวทั่วไทย	<p>กินเห็ดพิษเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นส.ทิพย์วรรณ คำสาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากการกินเห็ดพิษ 7 ราย ในจำนวนนี้มีสองพ่อลูก ถูกส่งตัวมารักษาที่รพ.นครพิงค์ หลังจากกินเห็ดป่าในกลุ่มเห็ดระโงกหินหรือเห็ดไข่ห่าน แล้วเกิดอาการอาเจียน และท้องเสียอย่างรุนแรง ล่าสุดพ่ออายุประมาณ 40 ปี ได้เสียชีวิตแล้ว ขณะที่ลูกชายอายุ 7 ปี ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู</p>
ข่าวสด	<p>ปิดศูนย์เด็กเล็กสกัดโรคมือ-เท้า-ปาก</p> <p>-เสนอข่าว นายภิญโญ หอมกลิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สั่งปิดศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากมีผู้ปกครองโทรศัพท์มาแจ้งครูที่ดูแลศูนย์เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ว่าลูกป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก โดยให้ปิดศูนย์เพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. พร้อมให้ครูประสานงานผู้ปกครองพาลูกหลานไปตรวจ และจะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ เบื้องต้นพบว่ามียุติป่วยเป็นโรคมือเท้าปากจำนวน 11 คน อายุ 3-4 ขวบ</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ World Monitor ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>โรคชิคา</p> <p>-เสนอข่าว WHO ออกแถลงการณ์ว่า มีความเสี่ยงน้อยมากที่เชื้อไวรัสชิคาจะแพร่ระบาดไปทั่วโลกหลังกีฬาโอลิมปิกที่บราซิล หลังมีความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับเชื้อไวรัสดังกล่าวที่แพร่ระบาดอย่างหนักในอเมริกาใต้</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ.เอลซัลวาดอร์ ยืนยันพบทารกแรกคลอดออกมามีอาการศีรษะเล็กผิดปกติเนื่องจากแม่ติดเชื้อไวรัสชิคา โดยทารกคนนี้เกิดเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นไม่นานตรวจพบว่าแม่ของเด็กติดเชื้อไวรัสชิคา นอกจากนี้ยังพบหญิงตั้งครรภ์ 274 คน ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสชิคา โดย 118 คนคลอดลูกแล้วแต่ไม่พบทารกมีศีรษะเล็กผิดปกติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์,คมชัดลึก	<p>ยูเอ็นชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัดเสี่ยงมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว UN เผยผลการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบกาแฟและเครื่องดื่มสมุนไพรยอดนิยมในอเมริกาใต้ ว่าอาจมีสารก่อมะเร็งหลอดอาหารหรือไม่ และสรุปว่า การดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่อุณหภูมิร้อนจัด เกิน 65 องศาเซลเซียส อาจจะเป็นสาเหตุก่อมะเร็งหลอดอาหารได้ แต่การดื่มที่อุณหภูมิปกติ อาจเป็นผลดีต่อการลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดได้ด้วย</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

